



ที่ ศธ ๐๔๐๔๑/ ๕๒๐๑

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๑
๖๐/๑ หมู่ ๕ ตำบลขุนกระโทง อำเภอเมืองชุมพร
จังหวัดชุมพร ๘๖๑๙๐

๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ประกาศรับสมัครนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์
ปีการศึกษา ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนขยายโอกาสทุกโรงในสังกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง การรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แจ้งว่า มติคณะรัฐมนตรีในการประชุม เมื่อวันที่
๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๐ เห็นชอบเสนอโครงการจัดตั้งโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ นำร่องตามที่
กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอ โดยสำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา (สอศ.) และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
(สวทช.) สร้างและพัฒนาบุคลากรที่มีความสามารถในการประดิษฐ์คิดค้นเชิงเทคโนโลยี ซึ่งจะเป็ประโยชน์
ต่อการพัฒนานวัตกรรมของประเทศให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม และเพื่อเป็นต้นแบบในการสร้าง
นักเทคโนโลยีและใช้ประโยชน์ในการยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษา ให้เป็นแหล่งผลิต
นักเทคโนโลยีที่มีความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมให้กับประเทศ โดยให้มีการจัดการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ ๑-๓ ในลักษณะโรงเรียนประจำ ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์และ
แก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ประกาศมาตรฐานการบริหาร
โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ เพื่อให้การดำเนินโครงการ
วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ของสถานศึกษาเป็นตามมาตรฐานเดียวกัน โดยขอให้สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนที่สนใจสมัครเข้าเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพฯ

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๑ ขอประชาสัมพันธ์ให้
นักเรียนในสังกัดที่สนใจการรับสมัครนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพฯ ดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสาร
ที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายเลอศักดิ์ รัชณาการ)

นายเลอศักดิ์ รัชณาการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๑ ผู้ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๑

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

โทร.๐-๗๗๕๗-๖๗๑๗ ต่อ ๑๕

โทรสาร ๐-๗๗๕๗-๖๗๑๗ ต่อ ๒๑